

Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An: Vai trò của Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

10:37 18/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Năm 2024, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Đài trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận là đơn vị xuất sắc về chuyển đổi số, đứng thứ 2 trong khối Đài Phát thanh và Truyền hình cả nước.



Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An - Đơn vị xuất sắc về chuyển đổi số trong khối Đài Phát thanh - Truyền hình cả nước

Tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên các trụ cột chính là: Chiến lược, hạ tầng, đồng nhất về tổ chức và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý. Theo đó, hạ tầng số, công nghệ số và an toàn thông tin được đầu tư trang thiết bị hiện đại, tự động số hóa công tác quản lý điều hành, sản xuất tin, bài, nhuận bút, ứng dụng lưu trữ đám mây, kết nối trung tâm dữ liệu lớn và ứng dụng công nghệ AI vào sản xuất chương trình. Xây dựng hệ thống quản lý điều hành sản xuất theo

mô hình tòa soạn hội tụ cho phép tiết kiệm thời gian, chi phí sản xuất, tối ưu hóa việc sử dụng và phân bổ hợp lý nguồn nhân lực, trang thiết bị sản xuất chương trình. Hoàn thiện các hệ thống kỹ thuật công nghệ đa nền tảng theo hướng cho phép sản xuất chương trình phát sóng trên nền tảng truyền thống như: Vệ tinh, số mặt đất, cáp và sản xuất chương trình cho các nền tảng internet gồm: website, OTT, mạng xã hội (social media), youtube. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, kiểm duyệt, quản lý, lưu trữ chương trình của Đài cho phép giúp rút ngắn thời gian sản xuất và tiết kiệm chi phí. Đầu tư, nâng cấp trang thông tin điện tử Truyenhinhnghean.vn có giao diện hiện đại, tiên tiến. Kết hợp thiết bị trường quay với phần mềm Vmix kết nối tín hiệu Video qua mạng Internet, thực hiện sản xuất ghi hình và trực tiếp các chương trình phỏng vấn, tọa đàm online từ xa góp phần nâng cao hiệu quả về chất lượng, cập nhật nhanh tính thời sự, tiết kiệm nhân lực và kinh phí sản xuất chương trình. Đồng bộ hóa các quy trình: Quản lý lao động, thi đua, khen thưởng, xử lý tin, bài, chi trả lương, nhuận bút, quản lý thiết bị, phương tiện, quản lý các hạ tầng TDPS theo hướng thông minh hóa. Đầu tư nâng cấp trang thông tin điện tử Truyenhinhnghean.vn có giao diện hiện đại, tiên tiến. Luôn chú trọng công tác quy hoạch, tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn cao. 85% viên chức, lao động nhóm lãnh đạo quản lý và chuyên môn nghiệp vụ dùng chung được tập huấn chuyển đổi số.



Lãnh đạo tỉnh, thành phố chụp ảnh cùng lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An tại gian trưng bày Hội báo xuân Nghệ An 2025

Độc giả, khán thính giả theo dõi các nền tảng trên NTV tăng rõ rệt. Năm 2024, APP NTV go có trên

40.000 người đăng ký. YouTube Nghệ An TV hơn 2 triệu lượt người theo dõi, Facebook NTV hơn 515 ngàn lượt người theo dõi. Tiktok Truyền hình Nghệ An hơn 522 ngàn lượt người follower. YouTube NTV Giải trí hơn 3 ngàn lượt người đăng ký; Facebook Thời sự NTV hơn 17 ngàn lượt người theo dõi. Facebook Dạy & Học cùng NTV hơn 8 ngàn lượt người theo dõi. Zalo Truyền hình Nghệ An với hơn 130 lượt người quan tâm.

Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác chuyển đổi số của Đảng ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Hồng Sơn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/dai-phat-thanh-va-truyen-hinh-nghe-an-vai-tro-cua-dang-uy-trong-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-nhiem-vu-chuyen-doi-so>